

วันที่ 14 พฤษภาคม 2551

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2551

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โค้รขอชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2551 (ม.ค.-มี.ค. 2551) เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสรุปดังนี้

ยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2551 ลดลงประมาณร้อยละ 15 จากจำนวน 8,980 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลงเหลือ 7,628 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เกิดต่อเนื่องมาโดยตลอดรวมทั้งการลดลงของยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มจอแสดงผลภาพซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ แอลซีดีทีวี แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายรวมที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้ลดลงเพียงร้อยละ 4.8 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญยังมียอดขายในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นในระดับที่น่าพอใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ DES (ได้แก่ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซิสเต็มประเภท Custom Design และ OEM) ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 46 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ESG (ได้แก่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเพาเวอร์ซิสเต็มสำหรับระบบโทรคมนาคมและ UPS) เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (CPBG) ได้แก่ผลิตภัณฑ์ EMI filter และ Solenoid ได้เพิ่มขึ้นรวมประมาณร้อยละ 35 และกลุ่มพัดลมระบายอากาศ (FMBG) ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.1 ในไตรมาสแรกของปีก่อนเป็นร้อยละ 24.9 เนื่องจากการปรับสัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์มายังกลุ่มที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาสแรกของปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3.7 จากจำนวน 1,164 ล้านบาทในไตรมาสแรกของปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,207 ล้านบาท ทั้งนี้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 แต่

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่กำไรขั้นต้นมีอัตราที่สูงขึ้นมาก จึงยังทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 6.1 ในไตรมาสแรกของปีก่อน เป็นร้อยละ 9.1

แม้ว่ากำไรจากการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้น แต่กำไรสุทธิในไตรมาสนี้มีจำนวนใกล้เคียงกับกำไรสุทธิในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยในงวดนี้มีกำไรสุทธิจำนวน 800.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 808.7 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากในไตรมาสแรกของปีก่อนมีรายได้อื่นจากรายได้เงินชดเชยจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นจำนวน 186 ล้านบาท ซึ่งรายได้ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ดังนั้น กำไรสุทธิต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปีนี้จึงมีจำนวนไม่แตกต่างจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในงวดเดียวกันของปีก่อนมากนัก โดยกำไรสุทธิต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปีนี้คิดเป็น 0.64 บาทเทียบกับ 0.65 บาทในงวดเดียวกันของปีก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมีเจิ้ง หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ